

## สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

### สื่อสิ่งพิมพ์

- ชู "แม่แจ่มโมเดล" แก่ที่อยู่ทำกินในป่า (ไทยรัฐ ๑๓ ก.พ.๒๕๖๗ กรอบบ่าย หน้า ๗)
- จัดคนเฝ้าป้อมรุกหาคัดพรัด้อม (มติชน ๑๓ ก.พ.๒๕๖๗ หน้า ๑๖)

### สื่อออนไลน์

- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งสอบข้อเท็จจริงหาคัดพรัด้อม ปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบให้สวยงาม (ช่อง ๗HD ๑๒ ก.พ.๒๕๖๗)  
<https://news.ch7.com/detail/705837>
- "ป่าไม้" สอบรุก "หาคัดพรัด้อม" จัดระเบียบใหม่ห้ามตั้งรกรักป่าใบกาง (ไทยพีบีเอส ๑๒ ก.พ.๒๕๖๗)  
<https://www.thaipbs.or.th/news/content/336941>
- ก้าวไกล จีป่าไม้รับผิดชอบปมรุกที่หาคัดพรัด้อม ผู้ใหญ่บ้าน ชี้ หน.หน่วยฯถูกตั้งไปนานแล้วแต่ปัญหายังไม่จบ (มติชน ๑๒ ก.พ.๒๕๖๗) [https://www.matichon.co.th/region/news\\_4421349](https://www.matichon.co.th/region/news_4421349)
- เอากับเขาสี! เจ้าหน้าที่ลงตรวจ “หาคัดพรัด้อม” จ.ภูเก็ต กลับไร่เงาะม-เตี้ยบนชายหาด ทั้งที่ก่อนหน้านี้วางกัน โจ่งครึม (ผู้จัดการออนไลน์ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๗)  
<https://mgronline.com/south/detail/9670000012893>
- พบไม้ประดู่ถูกโค่นกลางป่า อ.งาว ถูกตัดเป็นแผ่นเตรียมขนย้ายออกจากป่า (เชียงใหม่นิวส์ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๗) <https://www.chiangmainews.co.th/social/3233081/>
- คอ.บต.ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ต้าสวยต้อ" (ผู้จัดการออนไลน์ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๗) <https://mgronline.com/south/detail/9670000012795>

# ชู "แม่แจ่มโมเดล" แก่ที่อยู่ทำกินในป่า

● ให้สิทธิ ปชช.พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ● กิจเอกชนสร้างบ่อน้ำแก้ไฟป่า

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม หรือ "แม่แจ่มโมเดล" พร้อมเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวให้แก่ราษฎรที่ได้รับการแก้ไข

ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ที่องที่ อ.แม่แจ่ม จำนวน 11,294 ไร่ เนื้อที่ 18,529 แปลง ให้กับผู้แทน 6 ตำบล ใน อ.แม่แจ่ม ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่

ทำกินให้กับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ ทส. การมอบสมุดประจำตัวอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำกินและอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน ตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงมีส่วนร่วมรักษาสภาพ

ป่าไม้ที่คงอยู่ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คือ อนุญาตว่าด้วยการบริหารจัดการแม่แจ่มโมเดล ที่จะนำแม่แจ่มไปสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและจะขยายผลแม่แจ่มโมเดลไปสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป

ด้านนายสุรชัยกล่าวว่า กรมป่าไม้เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้ว โดยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ได้เห็นชอบให้มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค 24 รายการ เป็นการปรับปรุงถนน 12 เส้นทาง และขยายเขตไฟฟ้า 12 พื้นที่ และยังร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำโดยมอบปูนซีเมนต์ 1,000 ลูก ให้แก่ผู้แทนชุมชนเพื่อสร้างบ่อน้ำซีเมนต์เสริมไม้ไผ่ในรูปแบบบ่อพวง สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และร่วมประชุมกับอปท. วางมาตรการป้องกันไฟป่าพร้อมสร้างการรับรู้เข้าใจถึงปัญหาไฟป่าและ PM 2.5.

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47 ฉบับที่: 16774

Col.Inch: 14.88 Ad Value: 16,368

หัวข้อข่าว: จัดคนเฝ้าป่าป้องรุกหาดพรืด้อม

หน้า: 16(ซ้าย)

PRValue (x3): 49,104

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## จัดคนเฝ้าป่าป้องรุกหาดพรืด้อม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่หาดพรืด้อม ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าภูเก็ต สั่งการให้นายสุวิทย์ สุริยวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต บูรณาการกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเข้าปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่หาดพรืด้อม เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนมีผู้บุกรุกจับจองพื้นที่วางเบาะร่ม เตียงผ้าใบบริการนักท่องเที่ยว เมื่อชุดปฏิบัติการเข้าไปถึงเพื่อเคลียร์พื้นที่ในช่วงเช้า พบว่ามีกรับเบาะ ร่ม เตียงผ้าใบเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่เดินทางกลับปรากฏว่าผู้บุกรุกได้นำร่ม เตียงผ้าใบกลับมาวางบนชายหาดเหมือนเดิม ขณะที่นายโสภณเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป

ต่อมา ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางเร่งรัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยนายโสภณกล่าวภายหลังการประชุมว่า พื้นที่เป็นเขตของป่าสงวนแห่งชาติ อำนาจจะอยู่ที่อธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งบริเวณตรงนี้กรมป่าไม้จะทำการป่านันทนาการ โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้เขต 12 กระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

“การแก้ไขปัญหาหระหว่างนี้จะให้ป่าไม้ทำหนังสือขอกำลังจากจังหวัด และจังหวัดพร้อมสนับสนุนกำลังให้ ทั้ง อส. ตำรวจ เทศกิจของเทศบาลตำบลกระรน อยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือจัดระเบียบที่หาดพรืด้อม โดยจะไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวตามปกติ ส่วนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องเคลียร์ ส่วนเรื่องที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้จะแต่งตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริง ส่วนจังหวัดจะสนับสนุนกำลังพลให้ทั้งหมดตามที่ป่าไม้ร้องขอให้ไปด้วยความเรียบร้อย” นายโสภณกล่าว



## ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งสอบข้อเท็จจริงหาดฟรีด้อม ปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบให้สวยงาม



ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งสอบข้อเท็จจริงหาดฟรีด้อม ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาตั้งร้าน วางเก้าอี้ เตียงผ้าใบ และร่ม ทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์

วันนี้ (12 ก.พ.67) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และตำรวจ ลงพื้นที่ไปยังหาดฟรีด้อม ไม่พบร่ม เก้าอี้ปรับนอน และเตียงผ้าใบ แม้แต่ชิ้นเดียว พบเพียงร้านค้าที่ขออนุญาตขายเครื่องดื่ม แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ อย่างถูกต้อง ส่วนอุปกรณ์เก้าอี้ที่นั่ง ผ้ารองนอน นกทองเที่ยวเตรียมมาเอง

แต่ชาวบ้านตาดำดี ถามว่า เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจ ไม่มีใครเห็น ร่ม เก้าอี้ หรือเตียงผ้าใบจริงหรือ? ซึ่งในภาพมุมสูงที่แชร์กัน เห็นชัดเจนเก้าอี้ สีขาวๆ ถูกเอามากองรวมกัน และปิดล้อมด้วยผ้าใบสีดำ อำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ กองอยู่ที่ชายหาด

ทีมข่าวสอบถามไปยัง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้สั่งให้อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว โดยให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ไปเอื้อวการรับเงิน เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการเข้ามาหาผลประโยชน์จากที่ดินสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังสั่งจัดระเบียบร้านค้าให้เรียบร้อย ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาตั้งร้าน วางเก้าอี้ เตียงผ้าใบ และร่ม ทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์

## "ป่าไม้" สอบรุก "หาดพรีดอม" จัดระเบียบใหม่ห้ามเตี้ยร่มผ้าใบกาง



อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งตั้งกรรมการสอบป่าไม้เอี่ยวตั้งเตี้ยร่มผ้าใบรุกหาดพรีดอม จ.ภูเก็ตแล้ว สั่งลงตัวให้จัดระเบียบ ห้ามกางร่มเตี้ยร่มผ้าใบบนชายหาด แยมอยู่ในขั้นตอนประกาศเป็น "ป่าต้นกนาการ" พื้นที่ 48 ไร่เพื่อการท่องเที่ยว

กรณีโซเชียลเผยแพร่ภาพ "หาดพรีดอม" ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับการ จัดอันดับให้เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม อันดับ 18 ของโลก แต่กลับพบมีการวางเตี้ยร่มผ้าใบจนแน่นพื้นที่

วันนี้ (12 ก.พ.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ภูเก็ต กรมป่าไม้ พร้อมปลัดจังหวัดลงพื้นที่ ตรวจสอบ รวมทั้งนายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาการร่มเตี้ยชายหาด แต่กลับไม่พบตามภาพที่ปรากฏ

นายเฉลิมพงศ์ กล่าวว่า หลังลงตรวจทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ได้ให้ข้อมูลว่าไม่มีการพบร่มเตี้ยแต่อย่างใด ขณะเดียวกันพบว่า มีผู้ประกอบการได้นำสินค้าวางจำหน่ายประมาณ 10 ร้านค้า และยังมีการอ้างว่าได้รับการ อนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว

## สั่งสอบ จนท.ปมถูกโยงเอื้อรูกหาดพรีดอม

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปเกี่ยวข้องในการเปิดอนุญาตให้เช่าทำกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จริงหรือโดยสั่งให้ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า การเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่ และวันพรุ่งนี้ (13 ก.พ.) จะลงพื้นที่ร่วมทางจังหวัดหาแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ล่าสุดกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับทางภูเก็ต ได้ข้อสรุปพร้อมกันว่าจะจัดระเบียบห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียง และร่วมมาทางบริเวณหาดพรีดอมอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ โดยจะตั้งจุดตรวจ

อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งตั้งกรรมการสอบป่าไม้เอื้อยตั้งเตียงผ้าใบรูกหาดพรีดอม จ.ภูเก็ตแล้ว สั่งลงตัวให้จัดระเบียบห้ามกางร่มเตียงผ้าใบบนชายหาด แยมอยู่ในขั้นตอนประกาศเป็น "ป่านันทนาการ" พื้นที่ 48 ไร่เพื่อการท่องเที่ยว

กรณีโซเชียลเผยแพร่ภาพ "หาดพรีดอม" ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม อันดับ 18 ของโลก แต่กลับพบมีการวางเตียงผ้าใบบนแน่นพื้นที่

วันนี้ (12 ก.พ.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ภูเก็ต กรมป่าไม้ พร้อมปลัดจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบ รวมทั้งนายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาการกางร่มเตียงชายหาด แต่กลับไม่พบตามภาพที่ปรากฏ

นายเฉลิมพงศ์ กล่าวว่า หลังลงตรวจทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ได้ให้ข้อมูลว่าไม่มีการพรมเตียงแต่อย่างใด ขณะเดียวกันพบว่า มีผู้ประกอบการได้นำสินค้าวางจำหน่ายประมาณ 10 ร้านค้า และยังมีการอ้างว่าได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว



## สั่งสอบ จนท.ปมถูกโยงเอื้อรุกหาดฟริดอม

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปเกี่ยวข้องในการเปิดอนุญาตให้เช่าทำกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จริงหรือโดยสั่งให้ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า การเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่ และวันพรุ่งนี้ (13 ก.พ.) จะลงพื้นที่ร่วมทางจังหวัดหาแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ล่าสุดกรมป่าไม้ ประชุมร่วมกับทางภูเก็ต ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะจัดระเบียบห้ามนักท่องเที่ยวนำเตียง และร่มมากางบริเวณหาดฟริดอมอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ โดยจะตั้งจุดตรวจ

## อีก 30 วันประกาศ "ป่านันทนาการ-ไม่เอื้อนายทุน"

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พื้นที่หาดฟริดอม ยังอยู่ในขั้นตอนประกาศเป็นพื้นที่ป่านันทนาการพื้นที่ 48 ไร่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว หลังจากทางพื้นที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว คาดว่าภายใน 30 วันข้างหน้า จะประกาศเป็นป่านันทนาการได้ เหมือนกับป่านันทนาการที่กรมป่าไม้ประกาศไปแล้ว 30 แห่งทั่วประเทศ เช่น หินสามวาฬ ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ อ.เมืองบึงกาฬ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ป่านันทนาการ เกาะมุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะมุก อ.กันตัง จ.ตรัง

ถ้าประกาศแล้วจะช่วยให้ควบคุมการท่องเที่ยวได้ดีขึ้น เพราะจะมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ยืนยันว่าการประกาศไม่ได้มีการตั้งเป้า เพื่อเก็บเงินรายได้ หรือเอื้อประโยชน์ให้นายทุน

โดยที่ผ่านมามีการสอบถามความเห็นทางวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องจัดระเบียบและคุมนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดผลกระทบแน่นอน เพราะพื้นที่นี้กรมป่าไม้ ก็เคยยึดคืนจากนายทุนที่บุกรุกมาเป็นสมบัติของชาติแล้วจะไม่ให้ซ้ำรอยแน่นอน โดยการควบคุมพื้นที่ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ อย่างเด็ดขาด และกำหนดให้ท่องเที่ยวแบบไปกลับเท่านั้น

## หาดฟริดอม ติดอันดับสวยงามที่ 18 ของโลก

สำหรับหาดฟริดอม ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม อันดับ 18 ของโลกเมื่อปีที่แล้ว และก่อนหน้านี้มีการประกาศให้หาดฟริดอม เป็นหาดอนุรักษ์ห้ามมีร่ม เตียง และร้านค้า ตามคำสั่ง คสช.เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากเอกสารบันทึกการตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2566 เนื้อหาระบุว่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดฟริดอม และบริเวณหาดนุ้ย บริเวณหมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต

ผลการตรวจสอบพบว่า มีการกางร่มและเตียงเตี้ยบริเวณชายหาดฟรีดอม พบผู้ประกอบการรับเป็นเจ้าของร้านค้ารวม 10 ราย ซึ่งทุกรายจะมีการเปิดร้านขายอาหาร และเครื่องแอลกอฮอล์ พร้อมบริการให้เช่าร่มและเก้าอี้เป็นชุด ตั้งแต่ชุดละ 200- 400 บาท

โดยทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า มีการเริ่มนำร่มเตียงมาวาง และเช่าเมื่อประมาณเดือนต.ค.2566 และมีการกล่าวอ้างว่าผู้เริ่มเป็นรายแรกเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้รายหนึ่ง แต่มีชายอีกคนเป็นผู้เก็บค่าเช่า หลังจากมีการสอบถามและพูดคุยกับผู้ประกอบการทั้ง 10 คน ได้ขอความร่วมมือให้รื้อถอนร่ม และเก้าอี้ออกจากชายหาดภายในวันดังกล่าว



ก้าวไกล จีป่าไม่รับผิดชอบปรุกที่หาดพรีด้อม ผู้ใหญ่บ้าน ชี้ หน.หน่วยฯ ถูกตั้งไปนานแล้ว แต่ปัญหายังไม่จบ



ก้าวไกล จีป่าไม่รับผิดชอบปรุกที่หาดพรีด้อม ผู้ใหญ่บ้านแจง เต็งหน.หน่วยป้องกันรักษาป่าไปนานแล้ว แต่ก็ยังไม่จบ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคก้าวไกล เขต 2 กล่าวว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไปทำร่มเตี้ยงให้บริการนักท่องเที่ยวรวมไปถึงยังขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตนเอง มีข้อมูลตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีบันทึกข้อมูลละเอียดถึงผู้ที่เป็น ผู้ประกอบการขายหาดทั้งหมด 10 ราย โดยมีนายณัฐวุฒิ ดุคดอกจันทร์ ผู้อ้าง เจ้าของร้านที่ 1 รับมอบอำนาจมาจากนายเสริมสิทธิ์ หรือสน ลิพอนเขตต์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มาจัดเก็บผลประโยชน์จากร้านค้า มีหน้าซ้ำผู้เกี่ยวข้อง ในขบวนการนี้ ยังครอบครองรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ ป้ายประมูล 678 รวมอยู่ด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต พรรคก้าวไกล เขต 2 กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังลงตรวจสอบ วันที่ 28 ธันวาคม มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ที่ร่วมตรวจสอบออกไปจากพื้นที่สาธารณะหรือสังคมถามว่า พื้นที่ชายหาดสาธารณะ เป็นของหน่วยงานใดกันแน่ และมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปรับผลประโยชน์รับสินบน เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม จึงอยากจะให้จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และตอบคำถามสังคม ในเรื่องนี้ขอแจ้งผ่านไปยังกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่

ทางด้านนางสาวอรุณศรี กลับมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลกะรน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นผู้หนึ่ง  
ลงไปปฏิบัติกรตรวจสอบพื้นที่หาดพรีด้อมและลงนามในบันทึกนั้นด้วย โดยมีการเรียกผู้ประกอบการมาให้  
รายละเอียดข้อมูลและถ่ายภาพพื้นที่ประกอบการรวมทั้ง 10 ราย และมีข้อบันทึกตกลงให้ดำเนินการในครั้งนี้  
มีนายสายัณห์ ด่วนเกตุ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.2 (ภูเก็ต) มาร่วมด้วย

และในบันทึกกำหนดให้ผู้บุกรุกครอบครองที่เอาเก้าอี้เตี้ยออกให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้นเวลา 15.00 น. หรืออนุโลม  
ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม 13 วันต่อมา หัวหน้าสายัณห์โดนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ในขณะที่  
ผู้ประกอบการชายหาดที่หาดพรีด้อมจาก 10 ราย มีคนไปลงนามยอมรับการตรวจสอบในครั้งนี้ จำนวน 9 คน  
เท่านั้น และมีร้านที่ 3 ของนายโสภณ หวานดี เพียงคนเดียว ที่ขายน้ำปั่นและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งให้เช่า  
ร่มและเก้าอี้ 23 ชุด โดยให้เช่าชุดละ 400 บาท และมีเก้าอี้เสริม 4 ตัว เซิร์ฟบอร์ด จำนวน 6 ตัว ให้เช่าชั่วโมงละ  
300 บาทต่อตัว ตรวจวัดค่าพิกัดได้ 4 จุด รวมเนื้อที่ 0-0-79 ไร่ ที่ไม่ยอมรับและลงลายมือชื่อในบันทึก และ  
เมื่อหัวหน้าสายัณห์ถูกโยกย้ายไป ทุกอย่างก็กลับกลายมาเป็นเหมือนเดิม ดังที่นักข่าวเสนอข่าว  
อยู่ในปัจจุบันนี้

เอาเก็บเขาลี! เจ้าหน้าที่ลงตรวจ “หาดฟรีด้อม” จ.ภูเก็ต กลับไร้เงาร่ม-เตียงบนชายหาด ทั้งที่  
ก่อนหน้านี้วางกันโจ่งครึม



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นกรู้! เจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ “หาดฟรีด้อมภูเก็ต” หลังมีข่าววางร่มเตียงเต็มหาด แต่วันนี้  
กลับไร้เงาร่มเตียง ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการวางกันโจ่งครึม จนกลายเป็นข่าวโด่งดัง พร้อมสั่งห้ามวางร่มเตียง  
เด็ดขาด



จากกรณีมีการนำเสนอข่าวความสวยงามที่หายไปของหาดฟรีด้อม ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นชายหาดชื่อดัง  
และได้รับเลือกเป็นชายหาดสวยติดอันดับโลกมาแล้ว ที่ผ่านมา เนื่องจากชายหาดดังกล่าวเป็นหาดลับ มีหาด  
ทรายขาวสะอาด ปราศจากร่มเตียง และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไป แต่มาระยะหลังพบว่ามีคนนำร่ม และ

เพียงลงไปตั้งเต็มชายหาด จนมีการถ่ายภาพและคลิปนำมาโพสต์ในเพจต่างๆ ทำโลกโซเชียลพากันรุมประณาม และไม่เห็นด้วยที่มีการปล่อยให้ชายหาดที่ได้รับฉายาว่าเป็นชายหาดที่สวยงามที่สุดกลับเต็มไปด้วยร่มเต็ม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เคยทำเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยระบุว่า เฝาระวังพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "หาดพรีด้อม" วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (กลาง) ปฏิบัติงานเฝาระวังพื้นที่หาดพรีด้อม ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ 92/2566 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเฝาระวังพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดพรีด้อม และหาดนุ้ย ท้องที่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่านักท่องเที่ยวมีการกางร่มบริเวณชายหาด จากการสอบถามทางนักท่องเที่ยวทราบว่า ร่มดังกล่าวได้นำร่มมาเอง โดยเข้ามาจากนอกพื้นที่หาดพรีด้อม

อย่างไรก็ตาม หลังจกมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว กลับสร้างความกังขาให้ผู้คนในออนไลน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยาก และบนชายหาดพรีด้อมยังคงเต็มไปด้วยร่มเต็ม

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ได้มีเอกสารออกมาอีกฉบับ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ที่ 92/2566 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเฝาระวังพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดพรีด้อม และ หาดนุ้ย ท้องที่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้ควบคุมจัดระเบียบไม่ให้มีการกางร่ม วางเตียงบริเวณชายหาด พร้อมภาพชายหาดไม่มีร่มเต็ม

แต่ถัดมาอีกวันปรากฏว่า ชายหาดพรีด้อม กลับมีร่มเต็มมาวางเต็มชายหาดอีกครั้ง โดยเพจต่างๆ ได้นำภาพดังกล่าวมาโพสต์และแชร์กันไปเป็นจำนวนมาก



ล่าสุด วันนี้ (12 ก.พ.) เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวรศิษย์ พุฒจิบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ.ต.อ.คุณเดช ณ หนองคาย ผกก.สภ.กะรน เรือเอกเจ้จ วิชรศรณ นายเทศมนตรีตำบลกะรน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่หาดพรีด้อม หมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพร่มเต็มถูกนำมาวางเต็มชายหาดพรีด้อม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา ซึ่งจากการลงพื้นที่สภาพพื้นที่ชายหาดไม่พบการวางร่มเต็ม หรือเก้าอี้ที่ชายหาดแต่อย่างใด แต่ยังมีร้านค้าซึ่งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ได้มีการนำผ้าเช็ดตัวมาปูบนพื้นทรายแทน



โดยทางคณะได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ ขอความร่วมมือไม่ให้มีการวางร่มเตียงหรือเก้าอี้จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น พร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่หน้าที่ตำรวจลงประจำในพื้นที่ทุกวัน เพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการตั้งร่มเตียงจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การลงพื้นที่นั้นเพื่อมาตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ก่อนจะมีการประชุมสรุปแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ไม่ให้มีการนำร่มเตียงมาวางหน้าชายหาดแล้ว ส่วนประเด็นการตั้งร้านค้าจะต้องมาดูในรายละเอียดอีกครั้งว่า พื้นที่หาดฟรีด้อมเป็นของหน่วยงานใดบ้าง และใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่า ทราบดีว่าการวางร่มเตียงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ และได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตจากป่าไม้ เพื่อขอวางร่ม เพราะที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวร้องขอ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และพื้นที่ด้านบนมีที่ร่มน้อย จึงอยากขอความเห็นใจ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความต้องการใช้ร่มเตียง ซึ่งอยากขอความเห็นใจจากทางหน่วยงานภาครัฐ

## พบไม้ประดู่ถูกโค่นกลางป่า อ.งาว ถูกตัดเป็นแผ่นเตรียมขนย้ายออกจากป่า



# พบไม้ประดู่ถูกโค่น อ.งาว

พบอีกไม้ประดู่ต้นใหญ่ถูกโค่นกลางป่า อ.งาว ถูกตัดเป็นแผ่นเตรียมขนย้ายออกจากป่า คาดกลุ่มทุนจีนเทายังคงรุกหนักกว่าจ้างมอดไม้เข้าไปปลักลอบตัด

รายงานข่าวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกของนายพีรวัฒน์ สีโรตม์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมด้วยนายพีระเมศวร์ ตี๋ตันสกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติฯ สั่งการให้นายธนากร สิงห์เชื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) ประสานงานกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.ที่33 เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามพิเศษ สบอ.13 สาขาลำปาง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป 20 (แม่หวด) สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา โดยได้รับแจ้งจากพลเมืองดี (ไม่ประสงค์ออกนาม) เพื่อหวังสินบนนำจับ ว่ามีการลักลอบทำไม้บริเวณป่าห้วยสะบ้า ท้องที่บ้านปางหละ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง นำกำลังลาดตระเวนไปตั้งจุดที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

เมื่อมาถึง เจ้าหน้าที่ได้พบไม้ประดู่ถูกตัดโค่นลง จำนวน 1 ต้น อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี ถูกแปรรูปไว้แล้ว จำนวน 3 แผ่น/เหลี่ยม บริเวณโดยรอบมีเศษปีกไม้ และเศษซี้เลื่อยจำนวนมาก เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้กระทำความผิดได้แปรรูปไม้ในบริเวณดังกล่าว เพื่อรอที่จะชักลากออกไป จากการตรวจสอบพบว่าไม้ประดู่แปรรูปดังกล่าว ไม่ปรากฏรอยยดงตราของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐตีประทับไว้ และไม่เคยผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้าง สิ่งของ หรือเครื่องใช้มาก่อน

จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ และบริเวณใกล้เคียงไม่พบใคร จึงไม่ทราบว่าเป็นการกระทำของผู้ใด เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณที่พบไม้ประดู่แปรรูปดังกล่าวเป็นป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จึงได้แจ้งพนักงานสอบสวน สภ.งาว จังหวัดลำปาง มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และตรวจยึดไม้มาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.20 (แม่หวด) อ.งาว จ.ลำปาง

ทั้งนี้การข่าวรายงานว่า กลุ่มมอดไม้ได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มทุนเงินเทา โดยมีนายทุนเป็นคนไทยเข้ามาว่าจ้างกลุ่มมอดไม้ในพื้นที่ ที่มีความชำนาญ เข้าไปตัดไม้หวงห้ามในป่าลึกทิ้งไว้ และรอจังหวะเพื่อที่จะชักลากออกจากป่าด้วยขบวนการมดงาน โดยลักลอบทำมาหลายครั้งแม้ที่ผ่านมาจะมีการจับกุมตรวจยึดมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังเล็ดรอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้บ้าง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งออกตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อไปและอีกส่วนก็จะเร่งหาพยานหลักฐานต่างๆเพื่อสาวถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติต่อไป



## ศอ.บต.ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ต้าส่วยต้อ"



รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ต้าส่วยต้อ" มุ่งพลิกโฉมอุโมงค์หลบภัยสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเส้นทางศึกษาป่าบาลาฮาลาแห่งใหม่

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานป่าไม้ที่ 13 ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะมีการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ "อุโมงค์ใหญ่ ต้าส่วยต้อ" อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป้าหมายเพื่อพลิกโฉมอุโมงค์หลบภัยในอดีตให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แก่คนรุ่นหลัง และนักท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ "อุโมงค์ใหญ่ ต้าส่วยต้อ" ดำเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ ศอ.บต. และจังหวัดยะลา มุ่งพัฒนาอุโมงค์ใหญ่ "ต้าส่วยต้อ" อดีตศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มลายา ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ในอดีต สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2519 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่คนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยวที่สนใจ



ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อศึกษาเส้นทางและดำเนินการนำร่องเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในปี 2568 มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสายผจญภัยและรักการเดินป่า (hiking) เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเบตงมากขึ้น

อุโมงค์ใหญ่ "ต้าส่วยต้อ" ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อุโมงค์แห่งนี้ถูกขุดด้วยแรงคนในสมัยการต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มลายากับรัฐบาลมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ.2491-2532 เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศ ภายในประกอบด้วยอุโมงค์ทางเข้าออกหลายสิบทางเชื่อมโยงถึงกันคล้ายใยแมงมุม มีห้องนอน พื้นที่ปฏิบัติการ สถานีวิทยุ ห้องเก็บเสบียง สะท้อนให้เห็นถึงความชาญฉลาดในการก่อสร้างของมนุษย์ในอดีต

โครงการพัฒนา "อุโมงค์ใหญ่ ต้าส่วยต้อ" นับเป็นการต่อยอดมรดกทางประวัติศาสตร์ ยกกระดับแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน